

THÔNG BÁO

**Kết luận của đồng chí Nguyễn Tường Duy, Chủ tịch UBND huyện
tại buổi làm việc với UBND xã Bình Châu đánh giá kết quả phát triển
kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh của xã trong năm 2022
và chỉ đạo một số nhiệm vụ trọng tâm phát triển kinh tế - xã hội năm 2023**

Ngày 03/02/2023, đồng chí Nguyễn Tường Duy, Chủ tịch UBND huyện chủ trì buổi làm việc với UBND xã Bình Châu về kết quả nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh của xã trong năm 2022 và chỉ đạo một số nhiệm vụ trọng tâm phát triển kinh tế - xã hội năm 2023. Tham dự có đồng chí Ung Đình Hiền, Phó Chủ tịch UBND huyện; đại diện lãnh đạo Văn phòng huyện; đại diện Đảng ủy xã, HĐND xã, tập thể lãnh đạo UBND và công chức chuyên môn của UBND xã Bình Châu.

Sau khi nghe Chủ tịch UBND xã Bình Châu trình bày tóm tắt báo cáo kết quả phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh của xã trong năm 2022; một số nhiệm vụ trọng tâm phát triển kinh tế - xã hội năm 2023 và những đề xuất, kiến nghị; ý kiến phát biểu của đồng chí Ung Đình Hiền, Phó Chủ tịch UBND huyện và các thành phần tham dự; đồng chí Nguyễn Tường Duy, Chủ tịch UBND huyện kết luận và chỉ đạo như sau:

I. Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội trong năm 2022

Trong năm 2022, mặc dù gặp nhiều khó khăn, thách thức do ảnh hưởng của thiên tai, bão lũ nhưng với sự nỗ lực, cố gắng, chung sức, đồng lòng của cả hệ thống chính trị và Nhân dân trên địa bàn xã, tình hình phát triển kinh tế - xã hội của xã Bình Châu đã đạt được những kết quả tích cực: Tổng giá trị sản xuất đạt 102,10% kế hoạch huyện giao; thu ngân sách đạt 120% kế hoạch năm; công tác tuyển quân đạt kết quả tốt; các chính sách cho người có công, đối tượng bảo trợ xã hội được thực hiện đầy đủ, kịp thời; các hoạt động văn hóa tuyên truyền có nhiều nổi bật; đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân ngày càng được nâng cao; quốc phòng - an ninh được đảm bảo. Những kết quả nêu trên đã góp phần quan trọng vào sự phát triển chung của huyện trong thời gian qua. UBND huyện ghi nhận và đánh giá cao những kết quả đạt được trong công tác chỉ đạo, điều hành thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn xã

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được còn một số tồn tại, hạn chế:

1. Công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực đất đai, xây dựng còn nhiều điểm yếu, chưa sâu sát, còn buông lỏng quản lý dẫn đến tình trạng lấn chiếm đất đai, xây dựng trái phép trong thời gian dài nhưng không xử lý hoặc xử lý không dứt điểm: khu vực Ba Làng An, bãi biển Châu Tân,...

2. Xã Bình Châu là xã ven biển, mật độ dân số đông, cơ cấu kinh tế đa dạng nhưng tỷ lệ hộ nghèo còn cao (năm 2022, tỷ lệ hộ nghèo 4,54%); chỉ đạo

điều hành, quản lý nhà nước trên các lĩnh vực còn nhiều tồn tại, hạn chế; chưa có giải pháp hữu hiệu để đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

3. Việc giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, phản ánh kiến nghị của công dân dù đã được tập trung thực hiện nhưng đạt tỷ lệ chưa cao, nhiều vụ việc tồn đọng, kéo dài chưa xử lý dứt điểm nên xảy ra khiếu nại, khiếu kiện vượt cấp làm ảnh hưởng đến công tác chỉ đạo điều hành của huyện nói chung và xã Bình Châu nói riêng.

4. Tình hình trật tự an toàn xã hội, an toàn giao thông còn diễn biến phức tạp, nhất là tệ nạn cờ bạc, trộm cắp tài sản,... nhưng chưa được xử lý triệt để; tình trạng cháy nổ còn xảy ra; công tác quản lý các bến cá tư nhân chưa thường xuyên, tiềm ẩn nhiều rủi ro cháy nổ.

II. Nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian đến

Bình Châu là địa phương có dân số lớn nhất huyện, là địa bàn trọng điểm, có vị trí, vai trò quan trọng đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của huyện nhưng đồng thời cũng có nhiều khó khăn, áp lực đối với công tác quản lý xã hội, đòi hỏi hệ thống chính trị của xã phải đoàn kết, quyết tâm cao, nỗ lực lớn trong công tác chỉ đạo, điều hành, quản lý nhà nước trên tất cả các lĩnh vực. Theo đó, thời gian đến tập trung thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm sau:

1. Bám sát Kết luận số 1522-KL/HU ngày 09/12/2022 của Hội nghị Huyện ủy lần thứ 11, khóa XXVII; Nghị quyết số 38/NQ-HĐND ngày 16/12/2022 của HĐND huyện Bình Sơn khóa XII - kỳ họp thứ 9; Quyết định số 86/QĐ-UBND ngày 18/01/2023 của UBND huyện Bình Sơn về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu trong chỉ đạo, điều hành thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2023; Quyết định số 83/QĐ-UBND ngày 18/01/2023 của UBND huyện về ban hành Chương trình công tác trọng tâm năm 2023 và điều kiện thực tiễn của địa phương để tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội xã phấn đấu hoàn thành đạt và vượt 20 chỉ tiêu chủ yếu của xã theo kế hoạch đã đề ra trong năm 2023. Trong đó:

- Khẩn trương hoàn thành việc đánh giá và hoàn thiện hồ sơ công nhận các tiêu chí xã đạt chuẩn nông thôn mới để trình huyện thẩm định, công nhận; trong đó tiếp tục phát động nhân dân thực hiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới, nhất là vệ sinh cảnh quang môi trường, tiêu chí sản xuất, đẩy nhanh tiến độ các công trình đầu tư xây dựng cơ bản để bảo đảm hoàn thành trước khi đoàn công tác của tỉnh về kiểm tra đánh giá tại địa phương.

- Đẩy nhanh tiến độ thực hiện hoàn thiện quy hoạch chung của xã đến 2025, tầm nhìn đến năm 2030, trong đó thực hiện đồng bộ với quy hoạch của tỉnh và quy hoạch của Khu kinh tế Dung Quất để đảm bảo tính đồng bộ, lấy ý kiến tham gia của Ban quản lý Khu kinh tế Dung Quất và các Khu công nghiệp tỉnh trước khi trình phê duyệt.

2. Rà soát, đánh giá lợi thế, tiềm năng, nhận diện thời cơ, khó khăn, thách thức sát thực với tình hình thực tế; kịp thời đề ra các giải pháp huy động tối đa các nguồn lực nhằm khai thác hiệu quả dư địa từ các ngành, lĩnh vực; thúc đẩy tăng trưởng, phát triển kinh tế - xã hội của xã; phát huy tối đa lợi thế tăng tỷ lệ thương mại, dịch vụ; lợi thế về biển để phát triển các hoạt động kinh tế biển

như: phát triển du lịch, khai thác đánh bắt hải sản hợp lý, bảo vệ nguồn tài nguyên từ biển để kết nối phát triển dịch vụ du lịch; đồng thời khắc phục các hạn chế, tồn tại như: Công tác quản lý nhà nước về đất đai, trật tự xây dựng, tình hình tội phạm, kỷ luật, kỷ cương hành chính,...

Thường xuyên khảo sát, thu thập thông tin để có kiến nghị với cấp có thẩm quyền đối với tác động của các dự án đã triển khai thực hiện trên địa bàn xã đến tình hình, kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, trước mắt cần kiểm tra đánh giá tác động không tốt theo trình bày của địa phương tại cuộc họp về dự án đường ven biển giai đoạn 2 đang thực hiện để giải quyết kịp thời.

3. Củng cố, kiện toàn, nâng cao hiệu quả hoạt động của Hợp tác xã nông nghiệp và Nghiệp đoàn nghề cá; tăng cường quản lý tàu thuyền gắn với công tác tuyên truyền thực hiện tốt Quy định IUU tại địa phương, trong đó phối hợp với Đơn Biên phòng kiến nghị xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

Phối hợp với Phòng chức năng của huyện đánh giá việc quản lý sử dụng nhãn hiệu hàng hóa được công nhận, xem xét mở rộng vùng nguyên liệu, nâng cao chất lượng sản phẩm OCOP đã được công nhận; rà soát phát triển các sản phẩm có lợi thế từ biển qua chế biến để định hướng phát triển thành sản phẩm OCOP, sản phẩm chủ lực của địa phương.

Giao Phòng Nông nghiệp và phát triển nông thôn, Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện theo chức năng nhiệm vụ phối hợp, hỗ trợ UBND xã Bình Châu.

4. Tăng cường công tác quản lý nhà nước về lĩnh vực đất đai. Thực hiện công khai quỹ đất công ích và đất nông nghiệp khác do nhà nước quản lý trên địa bàn xã, đồng thời tiếp tục giải quyết dứt điểm đối với diện tích đất UBND xã cho rằng đất nông nghiệp do địa phương quản lý nhưng hộ dân cho rằng đất của hộ dân mà hiện nay chưa kết luận để giải quyết.

Chủ động rà soát quy hoạch sử dụng đất phục vụ điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất của huyện khi cấp trên cho ý kiến chỉ đạo. Tập trung quản lý đất ven biển, giải quyết việc các hộ dân lấn chiếm đất ven biển tại khu vực biển Châu Tân, và một số hộ dân xây kè lấn ra đất ven biển tại Châu Thuận Tây (cắm mốc xác định đất của Nhà nước, đất của hộ dân).

- Khẩn trương phối hợp với các phòng ban huyện hoàn thành việc giao đất nông nghiệp cho 05 hộ dân theo quy định, cùng với đó giải quyết yêu cầu buộc các công dân chiếm đất trả lại đất cho bà Võ Thị Nại và xác định ranh mốc cấp đất cho các hộ vùng nuôi tôm; hoàn thành trong tháng 3/2023.

- Liên quan đến tình trạng xây dựng công trình trái phép ở Khu vực Ba Làng An: tập trung xác minh vi phạm, thực hiện các nhiệm vụ thuộc trách nhiệm của UBND xã. Giải quyết dứt điểm, đúng thời hạn các nhiệm vụ được Chủ tịch UBND tỉnh, UBND huyện giao (15/3/2023), trước mắt tiếp tục xác minh các thông tin có liên quan để xử lý vi phạm (trường hợp cần thiết phải thành lập Tổ xác minh), kiến nghị đối với các vấn đề địa phương nhận thấy bất cập trong xử lý (nếu có), tiếp tục vận động làm việc với ông Tiêu Viết Huỳnh tháo dỡ phần còn lại của công trình tạm vi phạm. Trường hợp vướng mắc về quy hoạch, địa

phương chủ động kiến nghị đưa ra khỏi quy hoạch sử dụng đất Rừng phòng hộ, đất di tích hoặc đất danh lam thắng cảnh để thuận tiện trong công tác quản lý.

- Chủ động phối hợp với phòng Tài nguyên và Môi trường tiếp tục hoàn thiện hồ sơ pháp lý tiến hành cưỡng chế các trường hợp vi phạm, tạo thuận lợi cho công tác quản lý đất đai tại địa phương. Thường xuyên báo cáo tiến độ, kết quả cho lãnh đạo UBND huyện trong quá trình giải quyết.

- Tập trung đẩy nhanh tiến độ giải quyết hồ sơ cấp giấy chứng nhận QSD đất lần đầu cho nhân dân năm 2023; trước hết giải quyết số hồ sơ tồn đọng do Văn phòng đăng ký đất đai tỉnh – Chi nhánh huyện Bình Sơn chuyển thông tin để xác minh có ý kiến, giải quyết dứt điểm số hồ sơ đã chuyển cho UBND xã trước Tết nguyên đán Quý Mão báo cáo trước ngày 10/3/2023; trường hợp vướng mắc phải báo cáo đề xuất, phối hợp với Văn phòng đăng ký đất đai tỉnh – Chi nhánh huyện Bình Sơn.

Đề nghị Văn phòng đăng ký đất đai tỉnh – Chi nhánh huyện Bình Sơn tổng hợp, phối hợp giải quyết và theo dõi báo cáo UBND huyện chỉ đạo.

5. Chú trọng công tác quản lý nhà nước đối với khoáng sản, làm tốt công tác thu gom, xử lý rác thải đảm bảo vệ sinh môi trường trên địa bàn. Đẩy mạnh tuyên truyền và thực hiện các biện pháp để nâng cao nhận thức và hành vi của người dân đối với công tác phòng cháy chữa cháy trên địa bàn, nhất là khu vực chợ, bến neo đậu tàu thuyền, trường học, khu vực đông dân cư,...

6. Tiếp tục tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính và đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, triển khai thực hiện Đề án 06 trên địa bàn xã đạt kết quả thực chất; đảm bảo thực hiện nghiêm túc, kịp thời, bám sát nội dung chỉ đạo của UBND huyện. Chấn chỉnh tinh thần trách nhiệm và thực hiện phương châm thái độ làm việc của đội ngũ cán bộ, công chức của địa phương với trách nhiệm phục vụ nhân dân, thực hiện tốt ứng xử văn hóa công sở.

7. Chỉ đạo giải quyết hiệu quả các vụ việc khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến nghị thuộc thẩm quyền; rà soát, giải quyết dứt điểm tại cơ sở; không để xảy ra khiếu nại, khiếu kiện vượt cấp.

III. Đối với các đề xuất, kiến nghị

1. Đề nghị hỗ trợ kinh phí đo vẽ lại toàn bộ bản đồ địa chính xã Bình Châu để thuận lợi cho việc quản lý và giải quyết những vấn đề liên quan đến đất đai:

Nội dung kiến nghị này là phù hợp, giao UBND xã chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tiến hành sưu tra bản đồ 299, sổ mục kê đất đai tại trung tâm lưu trữ thông tin tỉnh; rà soát mức độ biến động đất đai tại địa phương (biến động bao nhiêu % so với bản đồ), qua đó xác định vùng/điểm nào cần đo đạc để thực hiện trước, nhưng tập trung cho việc đo đạc đất ven biển do xã quản lý; giải thửa vùng đất đo bao; khu vực chông lán của hộ gia đình cá nhân,...; thường xuyên báo cáo tiến độ, kết quả thực hiện để lãnh đạo UBND huyện biết, theo dõi, xem xét hỗ trợ và có ý kiến chỉ đạo kịp thời.

Giao Phòng Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn UBND xã Bình Châu thực hiện, phối hợp thống nhất đề xuất với UBND huyện trong tháng 4/2023.

2. Đề nghị huyện quan tâm hỗ trợ kinh phí đầu tư nâng cấp, sửa chữa một số công trình:

- Trường THCS Bình Châu: UBND huyện đã bổ sung vào kế hoạch đầu tư công trung hạn năm 2023: Giao Phòng Giáo dục và Đào tạo lập thủ tục đề xuất chủ trương đầu tư trình Hội đồng thẩm định xem xét (qua Phòng Tài chính – Kế hoạch).

Trước mắt giao Phòng giáo dục và Đào tạo kiểm tra đề xuất UBND huyện hỗ trợ kinh phí sự nghiệp giáo dục năm 2023 để đầu tư nâng cấp, sửa chữa và mua sắm trang thiết bị cần thiết để góp phần đạt tiêu chí cơ sở vật chất trong xây dựng nông thôn mới.

- 02 trường Tiểu học xã Bình Châu: Giao Phòng Giáo dục và Đào tạo phối hợp với UBND xã Bình Châu kiểm tra, đánh giá hiện trạng, báo cáo UBND huyện xem xét, từng bước đầu tư điều kiện cơ sở vật chất phục vụ dạy và học.

- Đối với việc đề nghị hỗ trợ kinh phí sửa chữa cánh cửa cầu Quỳnh Lưu để ngăn mặn và tiêu thoát lũ; nâng cấp thoát nước tuyến đường từ UBND xã – Châu Thuận Biển: giao phòng Tài chính - Kế hoạch tham mưu cân đối nguồn kinh phí để từng bước hỗ trợ.

3. Đối với kiến nghị liên quan đồng Tám Váng: đây là cánh đồng có quy mô lớn và hiện nay đang vướng quy hoạch của tỉnh. Trước mắt địa phương tiếp tục tuyên truyền, động viên người dân tiếp tục canh tác, sản xuất; đầu tư nâng cấp kênh mương tiêu thoát nước, cải tạo đồng ruộng,...

Giao phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện chủ trì phối hợp với Trung tâm dịch vụ Nông nghiệp huyện, UBND xã Bình Châu khảo sát, nghiên cứu đề xuất chuyển đổi mô hình trên cơ sở giữ nguyên hiện trạng sử dụng đất; cải tạo xử lý nhiễm phèn, ngập mặn.

Nay thông báo kết luận và chỉ đạo của đồng chí Nguyễn Tường Duy, Chủ tịch UBND huyện để các cơ quan, đơn vị và UBND xã Bình Châu tổ chức triển khai thực hiện. Yêu cầu Thủ trưởng các phòng, ban, đơn vị liên quan tích cực phối hợp, hỗ trợ UBND xã Bình Châu triển khai thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội trong thời gian đến. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, khó khăn, kịp thời báo cáo và đề xuất UBND huyện (thông qua các phòng, ban chuyên môn thuộc huyện) để xem xét, chỉ đạo./.

Nơi nhận:

- TT: Huyện ủy, HĐND huyện;
- CT, các PCT UBND huyện;
- Các phòng, ban thuộc huyện;
- Trung tâm dịch vụ NN huyện;
- TT: Đảng ủy, HĐND xã Bình Châu;
- UBND xã Bình Châu;
- VPH: C, các PCVP, các CV, Web;
- Lưu: VT, TH.

**TL. CHỦ TỊCH
CHÁNH VĂN PHÒNG**

Nguyễn Thanh Thương